



# ข่าวคณะกรรมการการศึกษา

## สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๒๑๑ E-mail edu.parliament@gmail.com



เมื่อวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สผ.) ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา คณะกรรมการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ เรื่อง ดังต่อไปนี้

๑. เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ โดยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางณัฐฐิ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา ในฐานะผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายเศรษฐศิษฐ์ ญวงค์ศรี ผู้ร้องเรียน ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ และพบความไม่โปร่งใส จึงได้ยกเลิกประกาศผลการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ แล้ว และแต่งตั้งรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการฯ ให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑๘๐ วัน แต่ปัจจุบันระยะเวลาได้ล่วงเลย ๑๘๐ วัน มาพอสมควรแล้ว และยังไม่สามารถสรรหาผู้อำนวยการฯ ให้แล้วเสร็จ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้นางณัฐฐิ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา ในฐานะผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ติดตามสอบถามความคืบหน้าและการดำเนินการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการลงลายมือชื่อการแต่งตั้งผู้อำนวยการฯ และแจ้งให้คณะกรรมการทราบด้วย พร้อมทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้มีหนังสือทวงถามความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งหนึ่ง

๒. เรื่อง การใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายวิโรบล เสมาทอง ผู้ร้องเรียน โดยผู้ร้องต้องการพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงเพื่อขอทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มาด้วยตัวเอง ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นัดผู้ร้องผ่านนายปรีดา บุญเพลิง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ให้ผู้ร้องไปพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง เพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

พิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ที่มีผู้เสนอต่อคณะกรรมการการศึกษา

คณะกรรมการได้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่มีผู้เสนอต่อคณะกรรมการ จำนวน ๑ เรื่อง ดังนี้

- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง กระบวนการและขั้นตอน ในการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยต่อผู้ร้องเรียนว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และจะได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบต่อไป

